

BÁO CÁO

Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận và Kết luận số 69-KL/TU của BTV Tỉnh ủy

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XX, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XIV, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN VÀ KẾT LUẬN SỐ 69-KL/TU CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

I. TÌNH HÌNH NHÂN DÂN, DÂN TỘC, TÔN GIÁO

Phong Thổ là huyện vùng cao biên giới, có diện tích tự nhiên là 102.930,67 ha, có 97,229 km đường Biên giới tiếp giáp với huyện Kim Bình - tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Huyện có 17 xã, thị trấn, 171 thôn, bản, tổ dân phố; 17.445 hộ với 84.286 nhân khẩu, 09 dân tộc anh em cùng sinh sống; 60 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện, 3.505 đảng viên, 2.381 đảng viên là người dân tộc thiểu số.

Trong 2,5 năm qua, tình hình Nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện ổn định, chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; yên tâm, tin tưởng, đồng thuận vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, tích cực tham gia lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội. Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện được tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao do cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức. Các hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn; gia đình chính sách, gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công, cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang được thăm hỏi, động viên kịp thời và chu đáo; công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

Tuy nhiên hiện nay trong nhân dân tình trạng đơn thư liên quan đến tranh chấp đất đai, nguồn nước giữa các hộ dân trên địa bàn huyện vẫn còn xảy ra¹. Tỷ lệ đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện đạt thấp. Chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân còn gặp nhiều khó khăn chưa đáp ứng

¹ Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp của đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có 1.352 lượt phát biểu, với 1.714 kiến nghị. Các ý kiến, kiến nghị chủ yếu tập trung liên quan đến các việc như: Đề nghị đầu tư xây dựng, chế độ đền bù giải toả, chế độ chính sách các thôn bản, chương trình học trợ phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng, an ninh... Đa số các ý kiến đã được đại biểu HĐND tỉnh, huyện đối thoại, giải đáp tại hội nghị, các ý kiến còn lại được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phối hợp với Thường trực HĐND cùng cấp tổng hợp gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải quyết theo Luật định.

được nhu cầu. Phát triển du lịch trên địa bàn còn chưa tương xứng tiềm năng và lợi thế của huyện. Tình hình thiên tai diễn biến thất thường, đặc biệt là nắng nóng, khô hạn kéo dài, làm ảnh hưởng đến sản xuất nông lâm nghiệp của người dân.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XX, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XIV, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN

1. Công tác dân vận của cấp ủy đảng

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về công tác dân vận; xây dựng Chương trình Công tác dân vận hằng năm chỉ đạo các chi, đảng bộ xây dựng kế hoạch thực hiện và tăng cường công tác nắm tình hình dân tộc, tôn giáo trước, trong và sau các ngày Lễ, Tết, đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IV, đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hằng năm tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản về công tác dân vận². Tổ chức triển khai, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy. Tiến hành sơ, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Tỉnh, Huyện theo kế hoạch và theo quy định³.

² Tổ chức hội nghị trực tuyến từ tỉnh ngày 18/01/2022 quán triệt Kết luận số 01-KL/TW chuyên đề năm 2022; Quyết định 310-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy chế dân vận của hệ thống chính trị và một số văn bản khác². Tổng số đại biểu 772 đại biểu (huyện 01 điểm cầu = 155 đại biểu; 17 xã, thị trấn = 617 đại biểu). Hội nghị triển khai Hướng dẫn 03-HD/BDVTW, ngày 05/01/2023 của Ban Dân vận Trung ương về hướng dẫn các tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác vận động đối với đồng bào theo tôn giáo; Kết luận số 54-KL/TW, ngày 09/5/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với 732 đại biểu tham dự...

³ Ban hành Kế hoạch số 101-KH/HU, ngày 30/8/2021 của Ban Thường vụ HU về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác Dân vận; Kế hoạch thực hiện Kết luận 69-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số các huyện biên giới đến 2025. Công văn số 125-CV/HU, ngày 14/4/2021 “về một số nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ năm 2021”; Quyết định số 1180-QC/HU, ngày 17/01/2022 về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Chương trình số 11-CTr/HU, ngày 17/01/2022 về Công tác dân vận năm 2022; Quyết định số 1175-QĐ/BCĐ, Quyết định số 1176-QĐ/HU, ngày 14/01/2022 về kiện toàn Ban chỉ đạo huyện về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ, Ban chỉ đạo Công tác tôn giáo huyện. Báo cáo làm việc với Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị “về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới”; Báo cáo tổng kết 20 năm Nghị quyết 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về “phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; Báo cáo về đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo trong tình hình mới. Báo cáo số 199-BC/HU, ngày 28/02/2022 về “Vấn đề quyền làm chủ của Nhân dân trong cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”-Thực tiễn và những vấn đề đặt ra”; Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của các cấp ủy, tổ chức đảng. Báo cáo sơ kết 25 năm về thực hiện công tác người Hoa trong tình hình mới; Quy định số 15-QĐ/HU, ngày 20/10/2022 của HU về chức năng,

Chỉ đạo cấp ủy các cấp trong huyện chú trọng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Huyện ủy đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo công tác Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện thực hiện tốt nhiệm vụ⁴; Hàng tháng, hàng quý đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trực tiếp chủ trì hội nghị giao ban giữa lãnh đạo các ban Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, để kịp thời nắm bắt, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn vướng mắc còn tồn tại, đồng thời định hướng nhiệm vụ công việc cần thực hiện trong thời gian tiếp theo. Tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện nghiêm túc thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về giám sát Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và đảng viên. Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy để giải quyết các kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng, khiếu nại, tố cáo của công dân theo Quy định số 11-QiĐ/TW và các quy định của Tỉnh, huyện⁵.

Chỉ đạo Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với các cơ quan, đơn vị, cấp ủy cơ sở thường xuyên nắm tình hình Nhân dân, dân tộc, tôn giáo nhất là trước, trong và sau Tết Nguyên đán, các ngày Lễ lớn của đất nước, Tỉnh, Huyện, dịp Lễ trọng đại của tôn giáo⁶. Chỉ đạo Ban chỉ đạo công tác tôn giáo, Ban chỉ đạo về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hằng năm, phân công lại nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo, kiện toàn Tổ chuyên viên giúp việc các ban chỉ đạo, tăng cường công tác tham mưu cho Huyện ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Ban Dân vận Huyện ủy; Kế hoạch Khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau giám sát Ban Thường vụ Huyện ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Kết luận 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 69-KL/TU, ngày 09/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Đề án “tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện biên giới tỉnh Lai Châu đến năm 2025” năm 2023; Kế hoạch số 259-KH/HU, ngày 01/02/2023 của Huyện ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; Công văn chỉ đạo việc sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIV về công tác dân vận; Kết luận số 69-KL/TU về tiếp tục thực hiện Đề án 132; tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

⁴ Thông báo nhiệm vụ trọng tâm hằng năm của các đoàn thể, công tác lãnh đạo; chỉ đạo công tác Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ chí Minh, Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp trong huyện nhiệm kỳ 2022 - 2027; chỉ đạo tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài năm 2022; Hội nghị tổng kết câu lạc bộ Cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế giỏi năm 2022. Chỉ đạo việc sơ, tổng kết thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác MTTQ, các đoàn thể...

⁵ Tiếp công dân của Bí thư Huyện ủy, Năm 2020: 08 ngày tiếp với 08 lần tiếp, 12 vụ việc; Năm 2021: 12 ngày tiếp với 15 lần tiếp, 15 vụ việc; Năm 2022: 12 ngày tiếp với 44 lần tiếp, 16 vụ việc; 6 tháng đầu năm 2023: 06 ngày tiếp.

⁶ Năm tình hình tà đạo tại xã Đào San, Mù Sang, Pa Vây Sừ, tình hình Nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo tại xã Sĩ Lờ Lầu, Vàng Ma Chải, Mồ Sĩ San, Pa Vây Sừ, Tung Qua Lin, Đào San...

Công tác củng cố, kiện toàn, sắp xếp cán bộ cơ quan tham mưu công tác dân vận được thực hiện thường xuyên. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số giai đoạn và hằng năm, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng gắn với chức danh và vị trí việc làm. Công tác kiểm tra thực hiện công tác dân vận trên địa bàn huyện luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm chỉ đạo kịp thời⁷.

Công tác đối ngoại được tăng cường chỉ đạo, được triển khai đồng bộ, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản pháp lý về biên giới. Duy trì quan hệ đối ngoại với huyện Kim Bình-Vân Nam-Trung Quốc. Tăng cường trao đổi thông tin, xác minh, mời tuần tra song phương. Tạo điều kiện thuận lợi trong hợp tác phát triển kinh tế, phòng chống tội phạm, phòng chống dịch và quản lý đường biên mốc giới, giữ vững chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ⁸.

2. Hoạt động của các ban chỉ đạo về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tôn giáo

2.1. Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Ban chỉ đạo thực hiện QCDC từ huyện đến cơ sở đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động hằng năm, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP; Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11, Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, triển khai thực hiện Hướng dẫn 22-HD/BCĐ, ngày 01/4/2022 của Ban chỉ đạo tỉnh về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở về đánh giá, xếp loại việc thực hiện dân chủ ở các loại hình. Tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở theo Hướng dẫn 24-HD/BCĐ của Ban chỉ đạo tỉnh, điều chỉnh thông báo phân công lại các thành viên phụ trách theo dõi tình hình thực hiện QCDC ở cơ sở, cơ quan, đơn vị phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và nhiệm vụ được giao.

Tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân nêu cao tinh thần làm chủ, tích cực, tự giác, chủ động tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, giám sát, phát huy quyền làm chủ của mình, đảm bảo thực hiện đúng phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, nhất là

⁷ Trong năm 2020 giám sát 02 tập thể, 02 cá nhân trong thực hiện chỉ thị 49-CT/TW, ngày 20/10/2015 của Ban Chấp hành TW về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng dân tộc thiểu số”; năm 2021, 2022 đã giám sát 3 tập thể, 04 cá nhân trong thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) “về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”. Ban Dân vận Huyện ủy thực hiện được 3 cuộc giám sát, kiểm tra đối với 9 đơn vị.

⁸ Trong đó nổi bật là việc phối hợp chặt chẽ với huyện Kinh Bình (Trung Quốc) thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, công tác Hội đàm thống nhất giải quyết các sự kiện phát sinh trên biên giới thuộc địa phận huyện Phong Thổ quản lý. Kịp thời triển khai công tác quản lý xuất nhập cảnh, xử lý nghiêm các trường hợp người nhập cảnh trái phép. Thành lập đoàn công tác sang thăm, tọa đàm nhân dịp tổ chức các hoạt động chúc mừng năm mới tại huyện Kim Bình (Trung Quốc); cử thành phần tham gia các hoạt động nhân dịp phía Trung Quốc mở lại hoạt động xuất, nhập cảnh hành khách tại cửa khẩu Kim Thủy Hà. Hai bên thành lập đoàn đại biểu sang dự lễ hội tế nước dân tộc Thái huyện Kim Bình, lễ hội Then Kín Pang huyện Phong Thổ.

trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở theo quy định⁹.

2.2. Ban chỉ đạo công tác tôn giáo

Ban chỉ đạo huyện công tác tôn giáo huyện đã quyết liệt chỉ đạo và ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo các thành viên Ban chỉ đạo huyện; Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo công tác tôn giáo các xã và các ngành, cơ quan có liên quan trong việc nắm tình hình tôn giáo, thực hiện tốt công tác lãnh đạo, quản lý tôn giáo trên địa bàn huyện¹⁰, đánh giá việc chấp hành pháp luật của các điểm nhóm để xem xét cho chủ trương cấp giấy đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung đối với các điểm nhóm có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật¹¹.

Tập trung chỉ đạo các thành viên Ban chỉ đạo CTTG huyện, xã tuyên truyền, vận động đồng bào tham gia sinh hoạt tôn giáo tích cực tham gia cùng Đảng, Nhà nước làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên người và động vật, đặc biệt là phòng dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Ban hành công văn nhất trí chủ trương cho thành lập Ban đại diện Hội thánh Tin lành Việt Nam miền Bắc trên địa bàn tỉnh Lai Châu tại điểm nhóm Cung Mù Phìn - xã Lản Nhì Thàng - huyện Phong Thổ. Thực hiện nhiệm vụ, tiến hành kiểm tra, giám sát theo quy định¹².

3. Hoạt động của Ban dân vận cấp ủy

Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch thực hiện công tác dân vận, ban hành Chương trình về công tác dân vận hằng năm; ban hành, triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động, kiện toàn, củng cố tổ chức của Ban chỉ đạo huyện về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban chỉ đạo Công tác tôn giáo huyện hằng năm. Lãnh đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm quy chế dân chủ ở cơ sở. Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, sơ, tổng kết, báo cáo thực hiện các Chỉ thị,

⁹ Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ huyện tiến hành 03 cuộc kiểm tra đối với 36 đơn vị xã, cơ quan, trường học.

¹⁰ Kế hoạch hoạt động năm 2020, 2021, 2022, 2023 của Ban chỉ đạo; Kế hoạch số 06-KH/BCĐ, ngày 04/3/2022 của BCĐ về nắm tình hình Nhân dân, dân tộc, tôn giáo, tình hình tư tưởng của đồng bào theo tôn giáo đối với xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine; kế hoạch số 07-KH/BCĐ, ngày 22/02/2022 của Ban chỉ đạo về tổ chức Hội nghị già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín và trưởng, phó các điểm nhóm trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 08-KH/BCĐ, ngày 28/3/2022 của Ban chỉ đạo huyện về đấu tranh, ngăn chặn tiến tới xoá bỏ tà đạo “Giê Sùa” trên địa bàn huyện; Công văn số 08-CV/BCĐ, ngày 22/3/2022 của Ban chỉ đạo về “Tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn tà đạo, đạo lạ” trên địa bàn huyện; Đề số 07 -ĐA/TU, ngày 30/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2023; Kế hoạch số 13-KH/BCĐ, ngày 30/12/2022 của Ban chỉ đạo để lãnh đạo, chỉ đạo Thành viên Ban chỉ đạo huyện, các ngành có liên quan, Đảng ủy các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt công tác tôn giáo trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 17-KH/BCĐ, ngày 20/3/2023 của Ban chỉ đạo công tác tôn giáo huyện về đấu tranh, ngăn chặn tiến tới xoá bỏ (Toàn năng thần giáo) trên địa bàn huyện Phong Thổ; Công văn số 862-CV/HU, ngày 23/5/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng về công tác tôn giáo; Công văn số 16-CV/BCĐ, ngày 28/2/2023 của Ban chỉ đạo công tác tôn giáo huyện về tăng cường công tác nắm tình hình hệ phái liên hữu Cơ đốc Việt Nam trên địa bàn huyện; Công văn số 17-CV/BCĐ, ngày 11/4/2023 của Ban chỉ đạo về tuyên truyền, đấu tranh, ngăn chặn tà đạo “Toàn năng thần giáo”; kế hoạch số 14-KH/BCĐ, ngày 22/02/2023 của Ban chỉ đạo về kiểm tra tình hình tôn giáo và công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn huyện...

¹¹ Đến thời điểm hiện tại đã cấp giấy đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung cho 18 điểm nhóm.

¹² Ban chỉ đạo CTTG kiểm tra 02 cuộc, 15 xã về chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị khoá (XII); phối hợp với BCĐ tỉnh kiểm tra nắm tình hình 09 cuộc, 16 xã.

Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Tỉnh, Huyện theo kế hoạch và theo quy định. Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị điều kiện làm việc với 08 Đoàn kiểm tra, giám sát của cấp trên. Tham mưu Ban chỉ đạo Công tác tôn giáo, Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ huyện thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc, chương trình công tác hằng năm.

Phối hợp với Thường trực HĐND-UBND, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, Đoàn kinh tế - Quốc phòng 356, các Đoàn biên phòng trên địa bàn huyện, Công an huyện, Quân sự huyện ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2026 và hàng năm. Phối hợp các cơ quan ban, ngành, các xã, thị trấn tăng cường nắm tình hình phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện. Theo dõi, nắm tình hình Nhân dân trước thềm Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và bầu cử Quốc hội khóa XV. Phối hợp các cơ quan, lực lượng, cấp ủy, chính quyền cơ sở nắm tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo trên địa bàn xã, thị trấn.

Tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho cán bộ các xã, thị trấn từ ngày 20-24/4/2022¹³. Tiếp tục tham mưu cho BTV Huyện ủy đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” hằng năm, hướng dẫn đăng ký xây dựng mô hình đảm bảo thiết thực, hiệu quả ở tất cả các lĩnh vực công tác; duy trì, phát huy, nhân rộng những mô hình điển hình đã được đánh giá, công nhận ở những năm trước. Hiện nay toàn huyện đăng ký được trên 300 mô hình trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị.

Hướng dẫn Khối dân vận các xã, thị trấn triển khai kế hoạch công tác dân vận. Tiến hành triển khai, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy; tiến hành sơ, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Tỉnh, Huyện theo kế hoạch và theo quy định. Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy để giải quyết các kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng, khiếu nại, tố cáo của công dân theo Quy định số 11-QĐ/TW và các quy định của Tỉnh, huyện¹⁴. Duy trì hoạt động Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ, Ban chỉ đạo Công tác tôn giáo.

4. Công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức CT-XH; Hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ

*** Công tác dân vận chính quyền**

Ủy ban Nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 281/KH-UBND ngày 17/02/2021 về triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn

¹³ cấp chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho 64 đồng chí là cán bộ Đảng ủy, UBND, MTTQ, Hội Phụ nữ cấp cơ sở.

¹⁴ Đồng chí Bí thư Đảng ủy cấp xã, năm 2020: tiếp 281 lần/301 ngày tiếp công dân; 225 vụ việc người dân phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo (Số vụ việc tiếp nhận để xử lý theo thẩm quyền: 145; Số vụ việc chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền, cấp dưới giải quyết: 80); 15 vụ việc hướng dẫn người dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; Năm 2021: tiếp công dân được 411 ngày, 283 lần tiếp, 136 vụ việc. Năm 2022: tiếp công dân được 361 ngày, 252 lần tiếp, 67 vụ việc. 6 tháng đầu năm 2023: tiếp công dân được 121 ngày, 204 lần tiếp, 35 vụ việc các ý kiến người dân phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đã được tiếp, xử lý, giải quyết theo thẩm quyền.

huyện Phong Thổ năm 2021; Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 14/01/2022 về triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn huyện Phong Thổ năm 2022; Công văn số 971/UBND-NV ngày 04/8/2022 về việc triển khai một số nhiệm vụ công tác dân vận chính quyền; Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 09/01/2023 về triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn huyện Phong Thổ năm 2023. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thường xuyên tổ chức triển khai, quán triệt phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các nội dung về công tác dân vận, dân vận chính quyền.

Các chính sách, chương trình, dự án... đối với đồng bào dân tộc được các cấp các ngành, địa phương chú trọng triển khai thực hiện gắn liền với việc thực hiện tốt các chính sách dân tộc trên địa bàn huyện. Từ đó đã góp phần thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp, khai thác có hiệu quả, tiềm năng lợi thế về đất đai; góp phần giải phóng sức lao động, nâng cao thu nhập, nâng cao giá trị hàng hóa trên đơn vị diện tích; góp phần xóa đói giảm nghèo. Thu nhập, đời sống mọi mặt của đồng bào các dân tộc ngày càng được cải thiện. Đồng bào các dân tộc từng bước được hòa nhập vào sự phát triển chung của huyện. Công tác cải cách hành chính được quan tâm triển khai thực hiện. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo ổn định, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, quan hệ đối ngoại với huyện Kim Bình - Vân Nam - Trung Quốc tiếp tục được tăng cường. Bộ máy chính quyền cơ sở 17/17 xã, thị trấn từng bước được kiện toàn và đi vào hoạt động có nề nếp.

Tiếp tục triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện (Chương trình phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững). Phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào: “Phong Thổ chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025; “Phong Thổ chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025,...

*** Công tác dân vận của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức CT-XH; Hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ**

Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy quyền làm chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong huyện, đã phối hợp đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, triển khai, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết và chương trình hành động của MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh, huyện với nhiều hình thức, nội dung phong phú, ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu, mang tính đại chúng, như: bằng các tờ rơi,

băng zôn, khẩu hiệu, panô, appic, trên truyền thanh, truyền hình, tập trung tại các khu trung tâm, khu đông dân cư. Ngoài ra tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên báo trí, thông qua các buổi nói chuyện, thông qua các tin, bài đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng¹⁵.

Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”; “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”¹⁶. Tổ chức tập huấn lồng ghép nghiệp vụ của MTTQ và các đoàn thể gắn với công tác giám sát, phản biện xã hội cho các tổ chức Đoàn, Hội cơ sở. Chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cơ sở xây dựng kế hoạch giám sát những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Hàng năm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các thành viên Ban chỉ đạo, các ban, ngành đoàn thể huyện phối hợp xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; lồng ghép các chương trình phòng chống tội phạm, phòng chống Ma túy, ATGT,... gắn với cuộc vận động, nhiều phong trào thi đua của các tổ chức đoàn thể được triển khai thực hiện nhiều mô hình có hiệu quả¹⁷. Các mô hình kinh tế trang trại, gia trại ở các thôn, bản phát triển đa dạng, đạo đức trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được nâng lên, không bán các loại hàng không có xuất xứ rõ ràng, hàng giả, hàng kém chất lượng, vận động nhân dân thực hiện tốt an toàn vệ sinh thực phẩm không lạm dụng hóa chất trong sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt; tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới; hỗ trợ liên kết giữa các hợp tác xã và hộ nông dân với doanh nghiệp để phát triển chuỗi liên kết có sức cạnh tranh và

¹⁵ Kết quả MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ trì và phối hợp tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được 115 cuộc với 6.083 lượt người tham gia (năm 2020: 31 cuộc/1.705 lượt người; năm 2021: 27 cuộc/1.350 lượt người; năm 2022: 35 cuộc/1.925 lượt người).

¹⁶ MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã chủ trì phối hợp tổ chức được 20 cuộc giám sát, tham gia góp ý được 69 văn bản, ban hành 05 thông báo tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị với HĐND, UBND cùng cấp.

¹⁷ Như phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới” của Hội Nông dân; Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”; Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, xây dựng các mô hình tổ sản xuất may mặc, bông vải sợi; Phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” và “Thanh niên tham gia xây dựng đô thị văn minh” của Đoàn Thanh niên; Phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo bền vững, làm kinh tế giỏi” của Hội Cựu chiến binh; Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo “Nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả” trong doanh nghiệp của Liên đoàn Lao động; Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” của Hội Chữ thập đỏ...

hiệu quả cao¹⁸.

Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, ban, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên chủ động phối hợp nắm bắt kịp thời tình hình cơ sở, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của Nhân dân. Phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức các Hội nghị trưởng bản, trưởng dòng họ tại các xã, thị trấn, gắn với tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương và giải đáp thỏa đáng những vấn đề mà cử tri, Nhân dân quan tâm; tình đoàn kết giữa người theo và không theo tôn giáo trong cộng đồng tiếp tục được củng cố. Từ đó, Nhân dân yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, công tác điều hành của các cấp chính quyền. Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đã được thực hiện thường xuyên và đạt được những đạt kết quả quan trọng. Công tác vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, Quốc phòng - An ninh trên địa bàn.

Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp số 01/QCP, ngày 23/3/2022 của UBND huyện với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội giai đoạn 2021-2026. Công tác phối hợp được triển khai trên nhiều lĩnh vực, nhất là việc phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân, hội viên, đoàn viên tham gia phát triển kinh tế; thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và địa phương. Phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt QCDC ở cơ sở; làm tốt công tác hòa giải cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; cải cách thủ tục hành chính, nhất là trách nhiệm công khai, minh bạch của chính quyền các cấp

5. Công tác dân vận vùng đồng bào DTTS, đồng bào theo tôn giáo

5.1. Kết quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Công tác lãnh, chỉ đạo, thực hiện của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị các cấp chủ động phối hợp xây dựng quy chế, chương trình, kế hoạch thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, của

¹⁸ Tiêu biểu như các hộ: Gia đình ông Trần Hải Quý thôn Tây Sơn xã Mường So sản xuất kinh doanh xây dựng và chăn nuôi thủy sản thu nhập 1.250 triệu/1 năm, gia đình ông Nghiêm Xuân Sang tổ dân phố Hòa Bình thị trấn Phong Thổ, sản xuất kinh doanh tổng hợp tổng thu nhập 1.000 triệu, gia đình ông Nguyễn Văn Tính Bản Pa Nậm Cúm Sản xuất kinh doanh tổng hợp, tổng thu nhập trên 1.290 triệu đồng/ năm, gia đình ông Vòong Cá Lành thôn Pa So sản xuất lâm nghiệp tổng thu nhập 800 triệu đồng/ năm. HTX Nguyễn Xuân Oanh thôn Thống Nhất thị trấn Phong Thổ, sản xuất kinh doanh tổng hợp tổng thu nhập 1000 triệu, đã giải quyết việc làm cho 10 lao động; HTX thổ cẩm thôn Tây An xã Mường So với tổng thu nhập hàng năm là 350 triệu, HTX Thảo My Công nghệ và Môi trường giải quyết việc làm cho 27 lao động, thu nhập bình quân trên 3,6 triệu đồng/người/tháng...

Huyện về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Các phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực. Công tác dân vận đã phát huy vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bào các dân tộc thiểu số nhất là, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa; đời sống vật chất tinh thần của đồng bào không ngừng được cải thiện, đồng bào các dân tộc luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau trong lao động, sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, giữ gìn an ninh, trật tự bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; nhân dân các dân tộc tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14, ngày 18/11/2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

5.2. Kết quả công tác dân vận đối với đồng bào theo tôn giáo

Các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện diễn ra bình thường và ổn định, cơ bản tuân thủ quy định của pháp luật, hiến chương, điều lệ của các tổ chức tôn giáo. Đồng bào sinh hoạt tôn giáo đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Huyện ủy chỉ đạo các địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa (IX) về công tác tôn giáo; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác tôn giáo¹⁹; Ban hành Kế hoạch thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn tà đạo, đạo lạ” trên địa bàn huyện; Tổ chức Hội nghị Trưởng bản, người uy tín, trưởng điểm nhóm các xã, thị trấn²⁰, lồng ghép tuyên truyền phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, công tác biên giới và các văn bản pháp luật khác.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay trên địa bàn huyện không có di cư tự do. Tình hình tôn giáo trên địa bàn huyện ổn định; đồng bào sinh hoạt tôn giáo cơ bản chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo; không có vụ việc phức tạp phát sinh liên quan đến hoạt động tôn giáo; không có sự tranh dành tín đồ, chuyển đổi giữa các hệ phái tôn giáo.

6. Kết quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Thực hiện công văn về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” hằng năm. Qua 2,5 năm, có hơn 300 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực

¹⁹ Đề số 07 -ĐA/TU, ngày 30/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2023.

²⁰ Tổ chức 01 hội nghị cấp huyện, 21 hội nghị cấp xã.

đảm bảo thiết thực, hiệu quả; duy trì, phát huy, nhân rộng những mô hình điển hình đã được đánh giá, công nhận ở những năm trước. Quá trình triển khai, thực hiện mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, trong đó việc xây dựng mô hình điểm về “Dân vận khéo” được cơ sở thực hiện có hiệu quả gắn thực hiện 5 mục tiêu Kết luận số 69-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch của huyện đề ra đạt được một số kết quả nhất định. Mô hình về Phát triển kinh tế, thay đổi tập quán lạc hậu, áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất có 13 mô hình. Mô hình Bảo tồn, phát huy văn hóa tốt đẹp các dân tộc, xóa bỏ tập tục lạc hậu có 13 mô hình. Mô hình Bảo vệ, phát triển rừng, bảo vệ an ninh, biên giới có 04 mô hình... Năm 2020, Huyện có 02 tập thể, 02 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020.

III. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 69-KL/TU

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận 69-KL/TU

Huyện ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai Kết luận 69-KL/TU tại Hội nghị cán bộ chủ chốt gồm các đồng chí UVBCH Đảng bộ huyện, bí thư, các phó bí thư các chi, đảng bộ, lãnh đạo các phòng, ban, MTTQ, các đoàn thể huyện với trên 100 đồng chí tham dự. Ban hành Kế hoạch số 71-KH/HU, ngày 20/5/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Thổ về thực hiện Kết luận số 69-KL/TU, ngày 09/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về tiếp tục thực hiện Đề án tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện biên giới tỉnh Lai Châu đến năm 2025²¹. Hằng năm Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận 69-KL/TU, yêu cầu Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội từ huyện đến cơ sở tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Kết luận 69-KL/TU, ngày 09/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục thực hiện Đề án tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện biên giới tỉnh Lai Châu đến năm 2025” và Kế hoạch triển khai thực hiện của Huyện ủy hàng năm. Kịp thời cụ thể hóa Kế hoạch của Huyện ủy thành kế hoạch cụ thể, sát tình hình thực tế cơ quan, đơn vị, địa phương, phù hợp vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Căn cứ Quyết định số 1180-QĐ/HU, ngày 17/01/2022 về ban hành Quy chế dân vận của hệ thống chính trị, các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn huyện triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của các cấp ủy Đảng về

²¹ Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch số 1308/KH-UBND ngày 14/06/2021 về triển khai thực hiện Kết luận số 69-KL/TU ngày 09/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Đề án tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện biên giới tỉnh Lai Châu đến năm 2025. Ủy Ban MTTQ huyện đã ban hành Kế hoạch số 89/KH-MTTQ-BTT, ngày 25/5/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ về tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận số 69-KL/TU, ngày 09/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện biên giới tỉnh Lai Châu đến năm 2025”. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện ban hành Kế hoạch số 97-KH/BTV, ngày 14/2/2020 về việc thực hiện Kế hoạch số 272-KH/HU, ngày 13/2/2020 của Huyện ủy Phong Thổ về thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới...

công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

2. Tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp

2.1. Kết quả thực hiện mục tiêu

Để thực hiện mục tiêu chung, ngay từ đầu nhiệm kỳ, huyện tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức tự vươn lên thoát nghèo, đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ, đầu tư của Nhà nước, chủ động, tích cực tham gia chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, xây dựng thôn, bản theo tiêu chuẩn nông thôn mới gắn với thực hiện tốt quy ước, hương ước thôn, bản. Qua đó, tỷ lệ giảm hộ nghèo bình quân từ 2020 đến nay trung bình trên 4% đạt nhiệm vụ đề ra.

Vận động nhân dân thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng; phòng, chống cháy rừng; thành lập, củng cố và phát huy hiệu quả hoạt động của 100% tổ bảo vệ rừng tại các bản; giảm số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp so với năm 2020. Tiếp tục vận động các thôn, bản xây dựng và thực hiện tốt các quy định về bảo vệ rừng trong quy ước bản; phá nhỏ cây có chứa chất ma túy và trồng rừng thay thế; khoanh nuôi, tái sinh và trồng rừng mới.

Vận động Nhân dân phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, xóa bỏ tập tục lạc hậu: Vận động Nhân dân bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; duy trì tổ chức các lễ hội truyền thống của địa phương²², hoàn thành mục tiêu 80% bản có và sử dụng hiệu quả nhà văn hóa²³. Thực hiện tốt phương châm công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số “Chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả”.

Vận động Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, chủ quyền biên giới: Đẩy mạnh xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Vận động xây dựng, củng cố, nhân rộng mô hình quần chúng tự quản về an ninh, trật tự, đường biên, mốc giới, tăng số lượng mô hình hoạt động hiệu quả so với năm 2020²⁴. Đảm bảo 100% các xã biên giới tiếp tục được tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biên giới, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Thực hiện tổ công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, quản lý 100% số điểm nhóm tôn giáo; xử lý 100% số vụ việc lợi dụng dân tộc, tôn giáo gây phức tạp về an ninh trật tự; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động tôn giáo trái pháp luật xâm nhập, phát triển trên địa bàn các xã biên giới.

Xây dựng các mô hình điểm về “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của Đề án: Hàng năm, triển khai xây dựng các mô hình điểm về “Dân vận khéo” tại các xã biên giới trên các lĩnh vực; Vận động nhân dân phát triển kinh tế, thay đổi tập quán lạc hậu, áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; bảo vệ và phát triển rừng; bảo

²² Duy trì tổ chức 08 Lễ hội trên địa bàn: Đua thuyền, Gầu tào, Lộc xuân, Cúng rừng, Tết quả trứng, Nàng Han, then kin pang, Kin lấu khâu mầu.

²³ Đến nay trên địa bàn huyện có 148/171 thôn, bản, tổ dân phố có nhà văn hóa đạt 86,5%.

²⁴ Toàn huyện có 157 Tổ ANND, 171 Tổ Hòa giải; 33 Tổ bảo vệ đường biên mốc giới tại các thôn, bản.

tôn, phát huy văn hóa tốt đẹp các dân tộc; xóa bỏ tập tục lạc hậu; bảo vệ an ninh, trật tự, biên giới²⁵.

2.2. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp

Huyện ủy xác định tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp từ huyện tới cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác dân vận gắn với tiếp tục thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, huyện về công tác dân vận. Tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình Mục tiêu quốc gia, Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Kế hoạch số 71-KH/HU, ngày 20/5/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Thổ về thực hiện Kết luận số 69-KL/TU, ngày 09/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về tiếp tục thực hiện Đề án tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện biên giới tỉnh Lai Châu đến năm 2025; Kế hoạch số 78-KH/HU, ngày 15/6/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 15/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý người dân tộc thiểu số và cán bộ chủ chốt cấp xã giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030,...

Tăng cường trách nhiệm của chính quyền, các cơ quan nhà nước trong công tác dân vận gắn với thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Tiếp tục huy động các nguồn vốn trong Nhân dân, giải ngân các nguồn vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và cá nhân vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, giảm nghèo. Tiếp tục quan tâm thực hiện các chương trình dự án và chính sách đối với đồng bào các dân tộc. Chỉ đạo triển khai tích cực các nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn phát triển, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo Nghị quyết 07, 08, 11 của HĐND tỉnh. Khuyến khích thực hiện các mô hình kinh tế mới. Phát triển vùng dược liệu (Sâm Lai Châu), bảo tồn chè cổ thụ. Chỉ đạo chuyển đổi phương thức chăn nuôi; phát triển các mô hình chăn nuôi tập trung. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển sản phẩm OPCOP. Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp các dân tộc; ngăn chặn, đẩy lùi hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan. Triển khai các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch; tổ chức các giải thi đấu thể thao,...

²⁵ Mô hình Bàn du lịch cộng đồng là Vàng Pheo, Sin Suối Hồ; mô hình sản xuất rau sạch Huổi Én Mường So; mô hình nuôi dê sinh sản Dền Thàng Nậm Xe; mô hình nuôi gà Sao đen Sin Suối Hồ; trồng lúa Nếp tan, trồng chanh leo, lúa tẻ râu Bàn Lang, ...

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân tích cực lao động, sản xuất, nỗ lực vươn lên thoát nghèo; phối hợp với các ban, ngành hướng dẫn cho Nhân dân đổi mới tập quán canh tác, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học-công nghệ vào sản xuất; tập trung hướng dẫn, phối hợp dạy nghề, giới thiệu việc làm cho hội viên, đoàn viên, Nhân dân; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua theo hướng dẫn cụ thể, thiết thực; phối hợp nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền, vận động phát huy tinh thần thi đua sáng tạo trong Nhân dân; xây dựng các mô hình điểm góp phần phát triển hình thức: Mô hình của Hợp tác xã Dương Yên, Xuân Oanh thôn Thống Nhất Thị trấn Phong Thổ, mô hình du lịch sinh thái cộng đồng bản Sin Suối Hồ xã Sin Huổi Hồ, mô hình trồng mía đường tại xã Hoang Thèn...

Các cơ quan chức năng, lực lượng vũ trang chủ động nắm tình hình địa bàn; tăng cường các tổ đội công tác xuống cơ sở, bám dân, bám địa bàn, thực hiện “4 cùng” với nhân dân, hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế-xã hội, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; phối hợp giải quyết các vấn đề xảy ra trên địa bàn. Tăng cường phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng địa phương đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng tôn giáo tuyên truyền đạo trái pháp luật, kích động di cư tự do, thành lập Nhà nước riêng. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở và các đơn vị liên quan nắm tình hình Nhân dân, dân tộc, tôn giáo nhất là trước, trong và sau dịp lễ, tết.

Hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của các nghị quyết, chương trình, đề án, kết luật,... phối hợp nắm tình hình cơ sở, phát hiện những vấn đề mới, nhu cầu mới trong quần chúng để kịp thời tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

1.1. Về thực hiện công tác dân vận

Công tác Dân vận trong hệ thống chính trị trên địa bàn huyện luôn được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện uỷ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hằng năm các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - an ninh đều đạt và nhiều chỉ tiêu vượt so với kế hoạch. Công tác giảm nghèo, thực hiện chính sách an sinh xã hội, dịch bệnh, cải cách hành chính, các hoạt động thể dục thể thao; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của tổ chức, cá nhân cơ bản được quan tâm chỉ đạo thực hiện kịp thời. Nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và Nhân dân lao động về vị trí, vai trò công tác dân vận trong hệ thống chính trị ngày càng được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới; trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể về đã có

nhiều chuyên biến tích cực.

Công tác dân vận chính quyền các cấp, dân vận trong lực lượng vũ trang có những đổi mới cả về nội dung và hình thức. Công tác phối hợp giữa các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang với Ban Dân vận Huyện uỷ, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng được gắn kết chặt chẽ; các phong trào thi đua yêu nước được triển khai diện rộng, ngày càng có nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; công tác xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã phát huy được vai trò nòng cốt trong công tác dân vận, có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở; kịp thời đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống, cơ bản đáp ứng yêu cầu của đoàn viên, hội viên và khắc phục dần bệnh thành tích, hành chính hóa. Một bộ phận không nhỏ Nhân dân đã có ý thức vươn lên, biết tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước để tập trung chăn nuôi, sản xuất và phát triển kinh tế gia đình.

1.2. Về thực hiện Kết luận số 69-KL/TU

Công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến; ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện được nâng lên.

Các lĩnh vực kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được kết quả quan trọng; QPAN được củng cố vững chắc; khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường, củng cố được niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng, Nhà nước, cấp ủy và chính quyền các cấp.

Công tác vận động Nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi ngày càng được đẩy mạnh gắn với việc thực hiện có hiệu quả Đề án “phát triển kinh tế các xã vùng cao biên giới giai đoạn 2016-2020” của huyện và thực hiện các đề án của tỉnh.

Hướng dẫn, triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, tham gia xây dựng chuồng trại, nhà tiêu hợp vệ sinh. Tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục có chuyển biến tích cực.

2. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

2.1. Về thực hiện công tác dân vận

Một số cấp ủy đảng cơ sở xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác dân vận có thời điểm còn chậm, nội dung chưa sát với tình hình của địa phương. Công tác tuyên truyền về thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp ủy các cấp về công tác dân vận có lúc chưa được thường xuyên liên tục; công tác sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết các cấp về công tác dân vận ở một số cơ

sở chưa đạt yêu cầu. Việc triển khai thực hiện mô hình “Dân vận khéo” trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn hạn chế, nhất là công tác phát triển kinh tế, giảm nghèo. Việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cây, con giống mới vào sản xuất còn hạn chế. Hoạt động của các mô hình Dân vận khéo chưa rõ nét, thiếu tính bền vững.

Hoạt động của Khối Dân vận của một số cơ sở còn hạn chế, việc nắm tình hình Nhân dân, dư luận xã hội có lúc chưa được kịp thời; còn lúng túng trong công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền để xử lý giải quyết các vụ việc nảy sinh ngay ở cơ sở.

Việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tỉnh, huyện của một số người dân có nơi chưa tốt, đặc biệt là liên quan đến các vấn đề như đền bù, giải phóng mặt bằng để thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn.

2.2. Về thực hiện Kết luận số 69- KL/TU

Việc triển khai thực hiện công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại một số cấp ủy còn chậm; việc nắm tình hình nhân dân có lúc chưa kịp thời, còn lúng túng trong xử lý, giải quyết các vụ việc nảy sinh ngay ở cơ sở, nhất là vấn đề dân tộc, tôn giáo. Công tác kiểm tra, giám sát ở một số địa phương chưa được chú trọng, nội dung giám sát chưa sát với tình hình thực tế; công tác sơ, tổng kết các Chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh, huyện của cấp ủy cơ sở còn hạn chế.

Kinh tế phát triển chưa đồng đều, chủ yếu sản xuất quy mô nhỏ, sản phẩm hàng hóa chưa nhiều; việc nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả trên địa bàn còn hạn chế. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn thiếu, chưa đồng bộ. Phát triển kinh tế một số xã vùng cao biên giới chuyển biến chưa rõ nét, việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới tại một số xã đạt chuẩn còn khó khăn; an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo còn tiềm ẩn nhân tố phức tạp.

Tỷ lệ hộ nghèo tuy có giảm nhưng chưa bền vững, sự chênh lệch giàu, nghèo giữa các vùng, các dân tộc còn lớn, ý thức vươn lên làm giàu trong một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế. Tính trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước vẫn còn ở một bộ phận người dân, chưa có ý thức vươn lên thoát nghèo.

2.3. Nguyên nhân hạn chế

2.3.1. Nguyên nhân chủ quan: Năng lực lãnh đạo của một số cấp ủy, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở còn chậm đáp ứng yêu cầu; nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và đoàn thể từ huyện đến cơ sở chưa được đổi mới đồng bộ. Sự chủ động trong phối hợp của một số cấp ủy Đảng các cấp, các ngành trong việc thực hiện công tác dân vận có lúc chưa thường xuyên, kịp thời.

2.3.2. Nguyên nhân chủ quan: Huyện có địa hình đồi núi cao, chia cắt, đường biên giới dài, giao thông đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa; dân cư phân tán. Năng lực, hiệu quả sản xuất thấp; nguồn thu nhập chính chủ yếu từ ngành nông, lâm nghiệp đã tác động đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở. Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh

hưởng đến triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan đơn vị từ huyện đến cơ sở.

Phần thứ hai

NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐẾN NĂM 2025

I. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN ĐẾN NĂM 2025

1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, học tập, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025 gắn với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, địa phương, đơn vị gắn với tích cực phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025 và hằng năm. Chú trọng công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng đồng bào có niềm tin tôn giáo. Sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định của Trung ương, Tỉnh, Huyện về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo.

2. Tiếp tục giải quyết kịp thời các đơn thư, khiếu nại của Nhân dân, tăng cường chỉ đạo và giám sát, tập trung vào những chủ trương, chính sách, nghị quyết có liên quan đến người dân, những vấn đề bức xúc, nổi cộm liên quan đến sản xuất, đời sống, việc làm, thu nhập của nhân dân; nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, thực hiện công tác dân vận của đại biểu HĐND các cấp. Triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án, kết luận về phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ; nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, rèn luyện phong cách làm việc khoa học, sâu sát cơ sở cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tập trung chỉ đạo bảo vệ, phát triển rừng; xóa bỏ tập tục lạc hậu, tình trạng tảo hôn; xây dựng thiết chế văn hóa ở thôn, bản; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư.

3. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp dân, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp và giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại chính đáng của Nhân dân. Nâng cao chất lượng thực hiện Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Kế hoạch số 101-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác dân vận.

4. Các lực lượng vũ trang tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận, triển khai sáng tạo, hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; chú trọng vận động nhân dân ở các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, biên giới tích cực tham gia đấu

tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm buôn bán ma túy, buôn bán người, gian lận thương mại,... góp phần củng cố vững chắc “Thế trận lòng dân”, nâng cao cảnh giác trước âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

5. Triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp số 01/QCP-UBND-UBMTTQ-LĐLĐ-HPN-HND-HCCB-HĐTN, ngày 23/3/2022 của UBND huyện với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Liên đoàn Lao động huyện, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, Hội Nông dân huyện, Hội Cựu chiến binh huyện, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phong Thổ giai đoạn 2021-2026.

6. Tiếp tục chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, việc sơ kết, tổng kết việc thực hiện công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 69-KL/TU ĐẾN NĂM 2025

1. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trên các loại hình.

2. Các cấp chính quyền, các cơ quan nhà nước nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt công tác dân vận. HĐND các cấp tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động, tăng cường giám sát, tập trung vào những chủ trương, chính sách, nghị quyết có liên quan đến người dân, những vấn đề bức xúc, nổi cộm liên quan đến sản xuất, đời sống, việc làm, thu nhập của nhân dân; nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, thực hiện công tác dân vận của đại biểu HĐND các cấp.

3. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát đối với hoạt động Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín ở cộng đồng dân cư trong thực hiện công tác dân vận, đấu tranh ngăn chặn, phản bác việc các thế lực thù địch tuyên truyền, chống phá, chia rẽ đoàn kết dân tộc, tuyên truyền trái pháp luật, di cư tự do....

4. Phối hợp chặt chẽ giữa công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số với công tác đối ngoại Nhân dân trong bảo vệ biên giới; đấu tranh chống mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả vấn đề tuyên truyền đạo trái pháp luật, tình trạng mua bán người, việc móc nối đưa người đi lao động nước ngoài bất hợp pháp...

5. Xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ dân vận; đổi mới phương thức công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số các xã biên giới. Thường xuyên kiện toàn ban dân vận các cấp đủ số lượng, cơ cấu, chất lượng theo

quy định.

6. Tiếp tục quan tâm việc đăng ký, thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là các mô hình về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo gắn liền với công tác thi đua khen thưởng, kịp thời cổ vũ, động viên và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào "Dân vận khéo" vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

7. Tiếp tục thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có uy tín theo quy định nhằm phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, vùng khó khăn; gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Ban Dân vận Tỉnh ủy,
- TT Huyện ủy, HĐND; lãnh đạo UBND huyện,
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy,
- MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện,
- Các chi, đảng bộ cơ sở,
- Khối dân vận các xã, thị trấn,
- Lưu VPHU.



Nguyễn Văn Thanh